



## ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๕๒๔-๕๕๑๕  
โทรสาร ๐๒-๕๒๔๕๙๑๒ สายด่วน ป.ป.ช. ๑๒๐๕ www.nacc.go.th

### รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจ่าน้ำข้าว และการระบายข้าว

ในวันนี้ (๑๖ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแถลงข่าว สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ ศาลาจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงถึงกรณีที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กล่าวหานายบุญทรง เตริยาภิรมย์ กับพวก เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจ่าน้ำข้าว และการระบายข้าว

คณะอนุกรรมการไต่สวน พิจารณาจากพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าการเข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น ยังไม่มีข้อเท็จจริงใด ๆ สนับสนุนว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งที่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐได้รับมอบหมายจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และไม่มีการส่งออกข้าวออกนอกราชอาณาจักรจริง จึงมีมติแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายภูมิ สารผล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้ดำเนินการเจรจาทั้งสองฝ่าย รวมถึงผู้รับมอบอำนาจของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้ามาเจรจาด้วยรวมจำนวน ๑๕ ราย

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนได้ความว่า ข้าวซึ่งทำการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ ได้นำออกขายให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศ และจากการตรวจสอบก็พบว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการค้าข้าวนำไปบันทึกบัญชีเป็นต้นทุน รวมถึงการชำระภาษี ได้ความจากสภาวิชาชีพการบัญชี และกรมสรรพากร ว่าเอกสารหลักฐานดังกล่าวไม่สามารถนำไปบันทึกบัญชีและนำไปคำนวณภาษี ซึ่งคณะอนุกรรมการไต่สวนจะได้ส่งเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

อนึ่ง คณะอนุกรรมการไต่สวน พิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงมีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่าการดำเนินการโครงการรับจ่าน้ำข้าวของรัฐบาล ซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ได้ทราบถึงการท้วงติงและความเสียหายจากการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว แต่กลับละเลยไม่ดำเนินการระับหรือยับยั้ง อันอาจเป็นมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดำเนินการสั่งไต่สวนข้อเท็จจริง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการไต่สวนเสนอ โดยให้คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดเดิม ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน